

“ส้มโอสวนศรียางค์” นนทบุรี พลผลิตได้จากต้นมีคุณภาพ

รายงานพิเศษ

นนทบุรีแม้ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนแต่ด้วยปัญหาท่ามกลางทำให้ชาวบ้านหลายรายปรับเปลี่ยนไปปลูกผลไม้ชนิดอื่นในนั้นคือส้มโอ เนื่องจากให้ผลผลิตดีและดูแลง่าย

นางศรียางค์ วิมลศรีกิจ หมอคนอาสาประจำตำบลอ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ประสบน้ำท่วมเมื่อปี 2554 และได้ฟื้นฟูสวนส้มโอด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จนกระทั่งให้ผลผลิตคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เล่าว่า เดิมพื้นที่ที่ปลูกส้มโอเป็นส่วนทุเรียนมาก่อนแต่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักเมื่อปี 2538 ทำให้ทุเรียนยืนต้นตายกันทั้งสวน หลังจากนั้นจึงได้เปลี่ยนมาปลูกส้มโอแทน เนื่องจากสามารถทำเองได้ทั้งหมด และผลส้มโอสามารถเก็บไว้บนต้นหรือตัดเก็บไว้ได้เป็นเดือน ไม่จำเป็นต้องเร่งขายเหมือนผลไม้ชนิดอื่นที่จะต้องรีบขายเพราะผลไม้สุก ซึ่งขณะนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องการเกษตรจึงได้ไปอบรม

กับเกษตรวิชา ศึกษาการทำปุ๋ยหมักโดยใช้ EM และผลิตน้ำหมักขี้ปลาคาร์บ และเมื่อปี 2545 ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่อีก ได้เร่งระบายน้ำออกและเริ่มปลูกรักษาต้นส้มโออีกครั้ง และเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน รับบริการด้านวิชาการเกษตรและสารเร่ง พด.1 เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยหมักใช้



2 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครดพืช โดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ 3 การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่ง พด.7 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มความชื้นของดินของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว โดยใช้สารเร่ง พด.9 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช และการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน จนทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นโครงสร้างดินดีขึ้นจากการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด

สภาพส้มโอที่ปลูกนำพันธุ์มาจากนครปฐมเช่นทองดี ขาวน้ำผึ้ง และทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ในเนื้อที่ 6 ไร่มีส้มโอ 180 ต้น และปลูกพืชอื่นผสมผสาน เช่น มะยงชิด กัลปพฤกษ์ กัลยัญน้ำว่า กล้วยหอม ส้มทับลัมโอมมีลูกดกประจำมารับซื้อ

สภาพส้มโอที่ปลูกนำพันธุ์มาจากนครปฐมเช่นทองดี ขาวน้ำผึ้ง และทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ในเนื้อที่ 6 ไร่มีส้มโอ 180 ต้น และปลูกพืชอื่นผสมผสาน เช่น มะยงชิด กัลยัญน้ำว่า กล้วยหอม ส้มทับลัมโอมมีลูกดกประจำมารับซื้อ



ที่สวนราคาถูกละ 80 บาท ซึ่งจุดเด่นของส้มโอที่ที่คือปลอดสารเคมี มีเครื่องหมาย GAP ซึ่งมีมาตรฐานของสินค้า ซึ่งส้มโอมีขนาดที่โตโตโตเนื่องมาจากเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะขนาดตาและได้หัวและให้ผลผลิตดี สวนแห่งนี้ยังได้นำส้มโอลูกส้มโอมาแปรรูปเป็นส้มโอบรรเลง จนได้ชื่อว่าเป็นเบรลลัมโอมดีเครส และถือเป็นเจ้าแรกของนนทบุรีอีกด้วย

